



ประกาศกรมอุตสาหกรรมการพื้นฐานและการเมืองแร่
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

ตามที่ได้มีประกาศกรมอุตสาหกรรมการพื้นฐานและการเมืองแร่ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในกรมอุตสาหกรรมการพื้นฐานและการเมืองแร่ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีปฏิบัติงาน และได้ดำเนินการรับสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ระหว่างวันที่ ๑๕ กรกฎาคม-๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ และได้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ แล้ว นั้น

บัดนี้ ได้รวมคะแนนสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า มีผู้สอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันของกรมอุตสาหกรรมการพื้นฐานและการเมืองแร่ฉบับดังกล่าว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยเรียงลำดับตามเลขประจำตัวสอบ พร้อมทั้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ดังนี้

ก. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้)

ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งมารายงานตัวเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด หากผู้ใดไม่มารายงานตัว หรือปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้นจะเป็นผู้มีรายชื่อเป็นผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตามประกาศกรมอุตสาหกรรมการพื้นฐานและการเมืองแร่ฉบับนี้ ก็จะไม่ได้รับสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้

ข. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ (รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้)

ค. เอกสารที่ต้องนำมายื่นในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง มีดังนี้

๑. ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๑ รูป ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน

๒. สำเนาปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ

๓. บัตรประจำตัวประชาชน

๔. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ

๕. สำเนาหนังสือรับรองการสอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. จำนวน ๑ ฉบับ

๖. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกไว้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎหมาย ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓

๗. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ สำเนา ...

ทั้งนี้ สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครสอบเขียนคำว่า “สำเนาถูกต้อง” พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ
ในเอกสารทุกฉบับ และระบุเลขประจำตัวสอบกำกับไว้ที่มุมบนขวาของสำเนาหลักฐานและเอกสารทุกหน้าให้เรียบร้อย

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จะประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบ
แข่งขันได้ ภายในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ ณ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการกรมและทางเว็บไซต์
www.dpim.go.th หัวข้อ “สมัครงาน” และ <https://dpim.thaijobjob.com>

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายวิชณุ หีบเที่ยง)

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
(แนบท้ายประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล	วัน เวลา และสถานที่ สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
๐๐๐๐๓	นางสาวจิตรา สงหมด	วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ เวลารายงานตัว ๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. สอบเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
๐๐๐๐๕	นางสาวจันทร์จิรา ทองสง่า	
๐๐๐๐๘	นางสาวเศรษฐรูงกช กริชัยศรี	

ตำแหน่งเจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีปฏิบัติงาน

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล	วัน เวลา และสถานที่ สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
๐๐๐๐๑	นางสาวสุนิษา พงษ์ศักดิ์ชาติ	วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ เวลารายงานตัว ๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. สอบเวลา ๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
๐๐๐๐๒	นางสาววรรณมา เต็มเปี่ยม	